



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

เรื่อง บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม การเก็บ การขนส่งปฏิภูม และมูลฝอย

โดยที่พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ได้กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิภูม และมูลฝอย อาศัยพระราชบัญญัติที่ให้อำนาจในการจัดการได้แก่

๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
๒. พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
๓. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

ดังนั้น เพื่อให้เป็นการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเรื่องการจัดเก็บมูลฝอย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม จึงได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิภูม และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม โดยจะดำเนินจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและมูลฝอย เป็นประจำทุกเดือน เพื่อจะนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำบริการสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ของประชาชนตำบลประจันตคาม

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ได้มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมฯแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเก็บ และ ขนขยะมูลฝอย แนบท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

ลำดับ	ลักษณะประกอบการ	บาท/เดือน
๑	บ้านพักอาศัย ที่มีปริมาณขยะวันหนึ่งไม่เกิน ๗ กิโลกรัม	๒๐
๒	บ้านพักอาศัย ที่มีปริมาณขยะวันหนึ่งตั้งแต่ ๗ กิโลกรัมไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม	๕๐
๓	ร้านค้า ตลาด ที่มีปริมาณขยะวันหนึ่งตั้งแต่ ๑๕ กิโลกรัมไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม	๗๕
๔	ร้านค้า ตลาด ที่มีปริมาณขยะวันหนึ่งตั้งแต่ ๒๐ กิโลกรัมไม่เกิน ๓๕ กิโลกรัม	๕๐๐
๕	ร้านค้า ตลาด ที่มีปริมาณขยะวันหนึ่งตั้งแต่ ๒๕ กิโลกรัมไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม	๘๐๐
๖	ร้านค้า ตลาด ที่มีปริมาณขยะวันหนึ่งตั้งแต่ ๕๐ กิโลกรัมไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม	๑,๕๐๐
๗	ร้านค้า ตลาด ที่มีปริมาณขยะวันหนึ่งตั้งแต่ ๗๕ กิโลกรัมไม่เกิน ๑๑๐ กิโลกรัม	๒,๐๐๐

หมายเหตุ

- ❖ อ้างอิงข้อมูลจาก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๔
- ❖ หากผู้ประกอบการรายได้ หักดพักการประกอบกิจการ หรือ เลิกกิจการ และไม่มีผู้พักอาศัย หรือเฝ้ารักษา ให้มาแจ้งข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อตรวจสอบการละเว้นค่าธรรมเนียมฯ
- ❖ หากผู้ประกอบการไม่อยู่หรือไม่สะดวกที่จะชำระในวันที่มีผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมไปรับชำระที่สถานประกอบการ ท่านสามารถเข้ามาชำระได้ที่สำนักงานฯ ได้ หรือ แจ้งให้พนักงานผู้มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม เข้าไปรับชำระภายหลัง

